



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่
20 มิถุนายน 2563



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประเด็นผลกระทบ

1.Travel Bubble

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, แนวหน้า, สยามกีฬา) เว็บไซต์(มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, คมชัดลึก, ข่าวสด, แนวหน้า, บ้านเมือง, ผู้จัดการ, โพสต์ทูเดย์, กรุงเทพธุรกิจ, กรมประชาสัมพันธ์, สำนักข่าวไทย, innnews, nationtv, innnews, thestandard) ทีวีช่อง 5, 7, 9, TNN

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. เชิญอธิบดีกรมควบคุมโรค และเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น มาหารือเรื่อง Travel Bubble เพื่อหากรอบข้อตกลงระหว่างกัน โดยจะเริ่มจากกลุ่มนักท่องเที่ยว รวมไปถึงครูสอนภาษาและกลุ่มท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เพื่อนำไปเสนอนายกฯ และที่ประชุม ศบค. ให้พิจารณาในสัปดาห์หน้า

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, เดลินิวส์) เว็บไซต์(สยามรัฐ, tnnthailand)

-นพ.ทวีศิลป์ วิชาญโยธิน โฆษก ศบค.กล่าวถึง Travel Bubble ว่า ยังไม่ได้ข้อยุติ ต้องแยกการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว และเข้ามาเชิงของธุรกิจ นอกจากนี้ ยังมีครูโรงเรียนนานาชาติ 700-800 คน และนักเรียนที่จะเข้ามาเป็นพันคน ถ้ากลุ่มนี้เข้ามาจะเกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม เราสามารถจัดการดูแลได้ ส่วนกลุ่มที่จะเดินทางเข้ามารักษาตัวต้องดูแลไม่ให้น้ำเชื้อมาติดคนไทยหรือบุคลากรทางการแพทย์ ศบค.จะศึกษารายละเอียดก่อนนำเข้าสู่ที่ประชุมสัปดาห์หน้า

2.คลายล็อกกลุ่มนักดนตรี ผับ บาร์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ข่าวสด, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, แนวหน้า, สยามรัฐ, โพสต์ทูเดย์, ฐานเศรษฐกิจ, สำนักข่าวไทย, ศูนย์ข่าวแอสซิฟิก, tnnthailand, thaiquote, จส.100, kapook)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สธ. ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีกลุ่มนักดนตรี นักร้อง ขอให้ศบค.ผ่อนคลายเป็นอาชีพให้ได้มีงานทำ ว่า จะนำเสนอในที่ประชุม ศบค.วันที่ 26 มิ.ย. โดยจะดูว่าถ้าสามารถจำกัดวิธีการเล่นดนตรี และขอหารือกรมควบคุมโรคกับอาจารย์แพทย์ว่ามีความครอบคลุมได้มากน้อยเพียงใด แต่ถึงอย่างไรก็ต้องสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ข่าวสด, สยามกีฬา) เว็บไซต์(สยามรัฐ, สำนักข่าวอิศรา, thaiPBS, thestandard)

-โฆษก ศบค. กล่าวว่า ได้เชิญนักดนตรีมาพูดคุยเพื่อเตรียมการว่าจะอยู่กับ New Normal ได้อย่างไร นอกจากนี้ ในวันอาทิตย์จะมีตัวแทนของคลับ บาร์ คาราโอเกะ มาพบประมาณ 10.30 น. เพื่อขอเปิดกิจกรรม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, แนวหน้า) เว็บไซต์(เดลินิวส์, ไทยรัฐ, มติชน, โพสต์ทูเดย์, แนวหน้า, สำนักข่าวไทย, innnews, thaiPBS)

-พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รอง ผบ.ทพ. ประธานคณะทำงานมาตรการผ่อนคลายเป็นคณะกรรมการเฉพาะกิจฯ ศบค.ชุดเล็ก กล่าวภายหลังหารือกับกลุ่มนักดนตรี ว่า นายกฯ ห่วงใยทุกอาชีพ และให้มีการผ่อนคลายเป็นได้มากที่สุด หากอนุญาตให้เปิดสถานบันเทิงก่อน โรงเรียนเกรงว่าจะไม่สามารถตอบคำถามสังคมได้ จึงอาจจะพิจารณาให้เปิดพร้อมกันกับโรงเรียนในวันที่ 1 ก.ค. หรือหลังเปิดโรงเรียนไปแล้วสักระยะ แต่จะต้องให้ที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่พิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้ในวันที่ 21 มิ.ย. ศบค.ชุดเล็กนัดหารือร่วมกับผู้ประกอบการผับ บาร์ คาราโอเกะ ส่วนสถานประกอบการ อาบอบนวด จะหารือในโอกาสถัดไป

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ, บ้านเมือง, แนวหน้า, newtv.

-กลุ่มผู้ประกอบการร้านบาร์เบียร์ ในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ยื่นหนังสือผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ถึง ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์ ขอให้พิจารณาผ่อนผันให้เปิดดำเนินกิจการได้ ด้าน รอง ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์ชี้แจงว่าต้องเป็นนโยบายของรัฐบาล

3.การจัดแข่งขันมวย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด, เดลินิวส์, มติชน, แนวหน้า, สยามกีฬา) เว็บไซต์(มติชน, เดลินิวส์, สยามโพสต์)

-ผู้ว่าการ กทพ. ยืนยันมวยไทยจะกลับมาจัดการแข่งขันในระบบปิดในเดือน ก.ค. แต่ทุกสนามต้องปฏิบัติตามมาตรการรัฐอย่างเคร่งครัด เช่น จำกัดคนเข้าชมไม่เกิน 50 คน กักตัวนักมวย 14 วัน เป็นต้น ส่วนคู่มือในการจัดการแข่งขันเสร็จสมบูรณ์แล้ว ขั้นตอนต่อไปคือส่งมอบให้ก.การท่องเที่ยวฯ และสธ. พิจารณาเห็นชอบ คาดว่าจะสามารถแจกจ่ายไปทุกสนามภายใน 1-2 วันนี้

4.การดูแลคนไทยในอียิปต์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, มติชน, โพสต์ทูเดย์, แนวหน้า, คมชัดลึก, ศูนย์ข่าวแอสซิฟิก, จส.100, สำนักข่าวไทย, tnnthailand)

-นพ.ทวีศิลป์ วิชาญโยธิน โฆษก ศบค. กล่าวถึงการช่วยคนไทยในอียิปต์ ว่า โรคนี้วิธีรักษาคือรักษาตามอาการ เพียงแต่ตอนที่ได้รับการตรวจคัดกรอง

ประเด็นข่าว

เสร็จต้องกลับไปกักตัวที่หอพัก ได้รับรายงานจากที่ประชุม ศบค.ชุดเล็กว่า ทั้ง 38 คนได้ไปตรวจซ้ำและบางคนผลเป็นลบแล้ว ส่วนที่เหลือมีอาการน้อยหรือแทบไม่มีอาการ ดังนั้น ในวันที่ 3 ก.ค.จะเดินทางกลับมาประมาณ 200 คน วันที่ 8 ก.ค. 200 คน ส่วนอีก 2 ที่ยวบยาบยังไม่กำหนดเวลา ยืนยันว่า 1,000 คนจะได้กลับมาเร็วๆ นี้ นอกจากนี้ ยังมีจากประเทศชูดานกลับมาวันที่ 24 มิ.ย. 200 คน

5.พม่าพบผู้ติดเชื้อเดินทางกลับจากไทย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์(มติชน, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, สำนักข่าวไทย, 77kaoded, thaiPBS, Xinhuthai thebangkokinsight)

-เจ้าหน้าที่ก.สาธารณสุข ประเทศเมียนมา พบแรงงานเมียนมาที่กลับจากประเทศไทยผ่านชายแดน 23 คน ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่วนมากเดินทางกลับด้าน อ.แม่สอด จ.ตาก โดยมี 1 คนมาจากประเทศมาเลเซีย ผ่านไทยด้าน จ.ระนอง โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเมียนมาที่ปฏิบัติหน้าที่ด่านพรมแดนเมียนมา-ไทย (แม่สอด-เมียวดี) บริเวณสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง และเข้มงวดแรงงานเมียนมาที่กลับมาจากประเทศไทย โดยเน้นมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 มากขึ้น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์(เดลินิวส์, ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, แนวหน้า, สำนักข่าวไทย, thebangkokinsight)

-นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า สธ.อยู่ระหว่างการตรวจสอบความชัดเจนของรายงานข่าวดังกล่าวจากทางการเมียนมา และองค์การอนามัยโลก ที่ผ่านมามีการออกตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในกลุ่มเสี่ยง รวมถึงแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมถึงแรงงานเมียนมาด้วย และไม่พบเชื้อโควิด-19 ดังนั้น ต้องติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิด สำหรับการเดินทางข้ามพรมแดนระหว่างประเทศนั้น ยังมีการเดินทางเข้าออกเส้นทางธรรมชาติ ซึ่งได้แจ้งศบค.แล้วว่าเป็นเรื่องน่าวิตกและมีการสั่งตรวจเข้มข้น

6.ตรวจกลุ่มลักลอบจัดปาร์ตี้วันเกิด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์จส.100, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก

-นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยกรณีการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในกลุ่มนักท่องเที่ยวกว่า 100 คน ที่ถูกจับในสถานบันเทิงแห่งหนึ่ง ว่า ต้องติดตามความใคร่ป่วยหรือไม่ และต้องตรวจสอบย้อนหลังว่าก่อนหน้านี้เดินทางไปไหนบ้าง กรณีที่พบว่ามีคนในกลุ่มป่วยเจ้าหน้าที่จะเข้าไปตรวจสอบและเฝ้าระวัง ทั้งนี้ ศบค. ยังไม่อนุญาตให้ผับ บาร์ คาราโอเกะ เปิด จึงไม่สามารถใช้สถานที่จัดงานปาร์ตี้ในลักษณะดังกล่าวได้

7.การต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, ข่าวสด, ไทยโพสต์

-นายวิชณุ เครืองาม รองนายกฯ ให้สัมภาษณ์เรื่องพ.ร.ก.ฉุกเฉินที่จะครบกำหนดวันที่ 30 มิ.ย. ว่า เป็นเรื่องของ สมช.ต้องไปหารือกับทางแพทย์ ซึ่งยังไม่ได้ประชุมเพราะกำลังประเมินผลการผ่อนคลายมาตรการเฟส 4 ซึ่งปกติจะประมวลข้อเสนอแนะจาก ศบค. แล้วนำเข้า ครม.เลย แต่ครั้งนี้อาจจะนำเข้าที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่ เพราะนอกจากเรื่องต่ออายุ ต้องดูว่าจะยกเลิกมาตรการใดด้วยหรือไม่

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, ไทยรัฐ

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. กล่าวว่า ต้องนำไปหารือในที่ประชุม ศบค. โดยนำข้อดี-ข้อเสียของกฎหมายทั้ง 2 ฉบับมาเทียบเคียงกัน แต่สิ่งสำคัญที่สุด คือความสะดวกและความปลอดภัยของประชาชน

8.โรงฆ่าสัตว์เสี่ยงติดเชื้อโควิด19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ข่าวสด, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์(ผู้จัดการ, thaiPBS, nationtv.)

-นพ.ทวีศิลป์ วิทยโยธิน โฆษก ศบค. กล่าวถึงกรณีประเทศเยอรมนีพบคนงานโรงฆ่าสัตว์ติดเชื้อ 650 คน ส่วนอังกฤษพบติดเชื้อ 58 คน จากโรงฆ่าสัตว์ 2 แห่งในเวลส์ ที่ส่งไก่สดไปยังซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านอาหารต่างๆ ว่า กลุ่มผู้ใช้แรงงานโรงงานที่อยู่กับเนื้อสัตว์ เนื้อสด มีโอกาสเกี่ยวข้องกับการปนเปื้อนเชื้อโรค ดังนั้น ฝากผู้ประกอบการโรงงานในไทยดูแลเรื่องอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมต่างๆ ตามกฎหมาย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ลงพื้นที่ตรวจสอบเชิงเนื้อตามสถานที่ต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายและถูกสุขอนามัย พร้อมจัดอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์และสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ เรื่องการรักษาคุณภาพเนื้อสัตว์ให้สะอาดปลอดภัย และยังกำกับดูแลให้เนื้อสัตว์ที่จำหน่ายต้องมาจากโรงฆ่าสัตว์ที่มีใบอนุญาต มีการตรวจรับรอง เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนรวมถึงป้องกันแพร่ระบาดของโรคต่างๆ โดยเฉพาะโควิด-19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์(มติชน, thaiquote, sanook)

-บริษัท 2 ซิสเตอร์ส ฟู้ด กรุ๊ป หนึ่งใน 2 บริษัทผลิตอาหารรายใหญ่ของอังกฤษ ประกาศระงับการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารชั่วคราวที่โรงงานไก่อ่ ตอนเหนือของแคว้นเวลส์ เป็นเวลา 14 วัน หลังพบการระบาดของโควิด-19 ขณะที่ ก.สาธารณสุขเวลส์ ยืนยันพบผู้ป่วยโควิด-19 ที่โรงงานแห่งนี้ 58 ราย และพนักงานรวมทั้งผู้รับจ้างทั้งหมดถูกสั่งกักตัวเป็นเวลา 14 วันแล้ว

9.ผลวิจัยพบคนติดเชื้ออาจไม่มีภูมิคุ้มกันต้านโควิด-19

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก, ช่อง 3

-รพ.จันทนา ม.อุ๋น เผย จากการสุ่มตรวจตัวอย่างจากบุคลากรการแพทย์และทีมงานรพ. ในเมืองอุ๋น 2.3 หมื่นตัวอย่าง พบบุคลากรการแพทย์ 4% และคนทำงานทั่วไปในรพ. 4.6% เท่านั้นที่มีแอนติบอดี IgG ผลการค้นพบมีความสำคัญต่อการประเมินภูมิคุ้มกันหมู่ การใช้แอนติบอดีรักษาโรค การวางยุทธศาสตร์สาธารณสุข และการพัฒนาวัคซีน โดยผลการศึกษานี้ชี้ว่า การตรวจแอนติบอดีอาจยังไม่มากพอที่จะใช้บอกได้ว่าคนคนนั้นเคยติดเชื้อมาก่อนหรือไม่ และการมีอยู่ของแอนติบอดีไวรัสโคโรนาอาจไม่ได้หมายถึงภูมิคุ้มกันในเวลาต่อมา ขณะที่ Wu Yingsong ผอ.ส่วนวิจัยวิศวกรรมแอนติบอดี ม.เซาเทิร์น เมดิคอล ในกว่างโจว กล่าวว่า ผลศึกษานี้ชี้ว่า ส่วนใหญ่เป็นการตรวจแอนติบอดีสองชนิดเท่านั้นเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลา ผลที่ได้อาจไม่ถูกต้อง ที่สำคัญยังมีอะไรอีกหลายอย่างเกี่ยวกับไวรัสโคโรนาที่เรายังไม่เข้าใจ

ประเด็นข่าว

10. การแพร่ระบาดในจีน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด

-ผู้ป่วยใหม่ 10 คน จากมณฑลเหอเป่ย์ เป็นเด็ก 4 คน อายุ 2-10 ปี และผู้ใหญ่ 6 คน จากการแกะรอยเส้นทางการติดต่อ ทั้งหมดมีความเชื่อมโยงกับตลาดซินเทียนตี้ หรือตลาดหู่ฉวน ซึ่งตลาดซินเทียนตี้จัดส่งอาหารทะเลมาให้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, tnnthailand

-จีนตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 ปนเปื้อนที่แผนกขายเนื้อและอาหารทะเลในตลาดซินฟาตี้ เชื่อเพราะอุณหภูมิต่ำ-ความชื้นสูงทำให้เชื้อไวรัสมีชีวิตอยู่ได้นาน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลีนิวส์, แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ, สำนักข่าวไทย

-จีนรายงานผลการถอดลำดับจีโนมเบื้องต้นของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ซึ่งพบที่ตลาดสดซินฟาตี้ กรุงปักกิ่ง พบว่า มีที่มาจากทวีปยุโรป แต่ไม่ได้หมายความว่า เป็นสายพันธุ์ซึ่งอุบัติขึ้นในทวีปยุโรป

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า

-เพจ Gossipสาสุข เผยแพร่บทความเกี่ยวกับการระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอก 2 ในประเทศจีน ที่มีต้นตอจากตลาดในกรุงปักกิ่ง ซึ่งคล้ายกับระลอกแรกที่มาจากตลาดในเมืองอู่ฮั่น รวมถึงยังกลายเป็นประเด็นการเมืองระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกา ที่ต่างโทษว่าอีกฝ่ายเป็นคนสร้างเชื้อไวรัสดังกล่าว ที่น่าสนใจคือกรณีของปักกิ่งที่มีที่มาไม่ต่างจากการระบาดรอบแรกที่อยู่ฮั่น เพียงแต่ว่าตอนนี้ ตลาดซินฟาตี้ใหญ่กว่าตลาดที่อยู่ฮั่นมากกว่า 1 เท่าตัว

การพัฒนาวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, แนวหน้า) เว็บไซต์(สยามรัฐ, ผู้จัดการ, แนวหน้า, mthai, newtv.)

-นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า จากการหารือร่วมกับรมว.สธ.ทราบว่าขณะนี้วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 คืบหน้ามาก ล่าสุดได้ทดลองกับลิงแล้ว แต่ยังไม่ได้ทดลองกับคน หลังหารือในที่ประชุมฯ นายกฯ ได้เสนอให้นายอนุทินทดลองวัคซีนเป็นรายแรก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, สยามกีฬา) เว็บไซต์(เดลีนิวส์, มติชน, คมชัดลึก, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, ข่าวสด, แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ, บ้านเมือง, สยามรัฐ, ข่าวหุ้น, สำนักข่าวไทย, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, thaiPBS, one31, nationtv, Thestandard, workpointtoday, newtv, Acnews) ช่อง 5, 7, 9, TNN

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. กล่าวว่า ขณะนี้การวิจัยวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ในสัตว์ทดลองทั้งของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และไบโอเนต-เอเชีย ได้รับรายงานจากอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ว่า ผลการทดลองเป็นไปด้วยดี สัตว์ทดลองมีภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้น จะมีการทดสอบในสัตว์ใหญ่ขึ้นและทดลองในคนตามขั้นตอน โดยสธ.ได้สนับสนุนงบประมาณ 3,000 ล้านบาทเพื่อใช้ในโครงการวิจัย และจะขอเป็นอาสาสมัครทดลองวัคซีนเอง แต่ต้องขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของทีมนักวิจัยชาวเขา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, สยามกีฬา

-ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม ผอ.โครงการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวว่า หลังจากตรวจภูมิคุ้มกันในลิงทดลองที่ได้รับวัคซีนเข็มแรกพบว่าได้ผลดี วันที่ 22 มิ.ย. 2563 จะฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ในลิง เพื่อดูเรื่องการกระตุ้นภูมิคุ้มกันต่อไป ส่วนข่าวว่าโครงการพัฒนาวัคซีนของไทยหาอาสาสมัครไม่ได้นั้นไม่เป็นความจริง เพราะโครงการยังไม่ได้เปิดรับสมัครอาสาสมัคร จะทดสอบในคนเมื่อ 1.ประสิทธิภาพในสัตว์ทดลองได้ผลดี 2. ข้อมูลความปลอดภัยต้องมากพอ 3. โรงงานผลิตต้องมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับสากล 4. อย.มีข้อมูลว่าวัคซีนหรือยามีความปลอดภัยมากพอ และ 5. ผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ทั้งนี้ ถ้ามีผู้ใหญ่ในรัฐบาลเป็นอาสาสมัครเป็นสิ่งที่ดี แต่ทุกอย่างต้องเป็นไปตามกติกา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์(มติชน, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์)

-นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.การอุดมศึกษาฯ กล่าวถึงความคืบหน้าการทดลองวัคซีนโควิด-19 โดยใช้สารพันธุกรรมของเชื้อชนิด mRNA ในลิง ซึ่งเป็นวัคซีนที่พัฒนาโดยทีมนักวิจัยของจุฬาฯ โดยการสนับสนุนของ วช. และสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ว่า หลังทดลองเข็มที่หนึ่งที่ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี เมื่อ 23 พ.ค. พบว่าลิงทุกตัวมีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีผลข้างเคียง และลิงที่ได้รับวัคซีนสามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้ในระดับที่น่าพอใจ ดังนั้น จะฉีดวัคซีนกระตุ้นเป็นเข็มที่สองในวันที่ 22 มิ.ย.นี้ หากเป็นไปตามที่คาดไว้ จะทำการทดสอบในมนุษย์ได้ประมาณเดือนค.ค.-พ.ย.

นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการ วช. กล่าวว่า หลังฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ในลิงแล้วจะเจาะเลือดมาตรวจเป็นระยะ คาดว่าภูมิคุ้มกันจะมีระดับเพิ่มขึ้นประมาณ 2 สัปดาห์ และจะฉีดเข็มที่ 3 ในเดือนส.ค. เมื่อวิเคราะห์ผลการทดสอบในลิงเสร็จจะเข้าสู่การทดสอบในมนุษย์ต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุธา ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เปิดเผยความคืบหน้าการพัฒนาวัคซีนที่ผลิตจากโปรตีนจากไบโอบุขชนิดพิเศษ ว่า การฉีดทดสอบในหนูพบว่าสามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้ในระดับสูงมาก น่าจะข้ามไปทดสอบในคนได้โดยไม่ต้องทดสอบในลิง แต่ต้องทำให้วัคซีนมีความบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นก่อนจะนำมาฉีดในคน ซึ่งต้องส่งไปทำที่ต่างประเทศ ได้หารือกับผอ.สถาบันวัคซีนแห่งชาติให้ช่วยประสานหาโรงงานให้ เมื่อวัคซีนพร้อมที่จะทดสอบในคน เชื่อว่าไม่มีปัญหาเรื่องการหาอาสาสมัครมาทดสอบ เพราะรพ.จุฬาฯ มีศูนย์ทดสอบวัคซีน มีอาสาสมัครและขั้นตอนต่างๆ ที่พร้อมอยู่แล้ว ระหว่างรอหาโรงงานทำให้วัคซีนบริสุทธิ์ จะทดสอบฉีดวัคซีนในลิงเพื่อดูผลว่าเหมือนกับในหนูหรือไม่ คาดว่าฉีดได้สัปดาห์หน้า

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เนชั่นทีวี

-ญี่ปุ่นจะเริ่มการทดลองทางคลินิกของวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ซึ่งพัฒนาโดยบริษัทสตาร์ตอัปด้านการแพทย์ ในวันที่ 30 มิ.ย. นี้ โดยจะเป็นการทดลองทางคลินิกในมนุษย์ครั้งแรกของประเทศ

ประเด็นข่าว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามกีฬาร, เว็บไซต์ผู้จัดการ

-องค์การอนามัยโลก เชื่อว่าวัคซีนโควิด-19 ราว 200 ล้านโดส น่าจะถูกผลิตออกมาในช่วงปลายปีนี้ เพราะมีวัคซีน 10 ตัวที่เข้าสู่ขั้นตอนของการทดลองในมนุษย์แล้ว และเป้าหมายแรกคือช่วยกลุ่มคนที่อ่อนแอต่อไวรัสมากที่สุด

มาตรการของ สธ.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ innnews, thailandplus

-รมว.สธ. พร้อมคณะผู้บริหาร สธ. เยี่ยมชมโรงงานผลิตหน้ากากอนามัย พร้อมรับมอบหน้ากากอนามัย 2 แสนชิ้น เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และกล่าวขอบคุณในความตั้งใจของบริษัทฯ ที่ผลิตหน้ากากอนามัยที่มีคุณภาพให้กับภาครัฐและบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงประชาชนทั่วไปให้เข้าถึงได้มากขึ้น สธ.จะนำหน้ากากไปกระจายให้กับบุคลากรทางการแพทย์ อสม. และประชาชน ต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ, บ้านเมือง, กรมประชาสัมพันธ์, thailandplus, acnews

-รมช.สธ. และคณะ ลงพื้นที่ จ.ตาก เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและ อสม. พื้นที่ชายแดน ณ ศูนย์แสดงสินค้าและศูนย์ประชุมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว อ.แม่สอด จ.ตาก พร้อมกล่าวชื่นชม อสม. ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้ประเทศไทยประสบความสำเร็จในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ, มติชน, สำนักข่าวไทย, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, จส.100, ทวีช่อง 5, NBT

-พญ.พรรณพิมล วิบูลธรียา อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยผลการประเมินตลาดและร้านค้าส่ง ในการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ว่า ค่อนข้างเป็นที่น่าพอใจ เป็นไปตามมาตรการหลักที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้

นางศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการสื่อสารองค์กร บมจ. สยามแม็คโคร ระบุ แม็คโคร ได้ดำเนินการตามมาตรการหลัก 6 ข้อ ทั้งการคัดกรองอุณหภูมิผู้ที่เข้าใช้บริการแต่ละสาขา กำหนดให้มีการสวมหน้ากากทุกครั้ง ทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วมและอุปกรณ์ จัดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ จำกัดจำนวนคนเข้าสาขาในแต่ละช่วงเวลา ลงทะเบียนเข้า-ออก ผ่านแพลตฟอร์มไทยชนะ

น.ส.ศิริลักษณ์ ปรียวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บ.บางกอกแลนด์ เอเจนซี่ จก. ผู้ให้บริการตลาดรวมใจ เมืองทองธานี ระบุ ตลาดกำหนด 19 มาตรการป้องกันโรค อาทิ ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อภายในตลาดทุก 10 วัน ล้างพัดลมระบายอากาศทุกสัปดาห์ ตรวจวัดอุณหภูมิผู้ค้าทุก 4 ชม. รวมถึงขอความร่วมมือไม่นำเด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบและผู้สูงอายุเข้ามาภายในตลาด เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนมากขึ้น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ, เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ

-กรมควบคุมโรค ตรวจเฝ้าระวังโควิด-19 กลุ่มคน-พื้นที่เสี่ยงทั่วประเทศ มุ่งเจาะผู้ไม่มีอาการ ดำเนินการแล้ว 80% ราว 8 หมื่นคน ผลไม่พบเชื้อ เป้าหมาย 1 แสนคน คาดว่าจะดำเนินการครบภายในเดือนมิ.ย. 2563 แต่ไม่สามารถรับรองได้ว่าปลอดภัย 100%คนไทยต้องคงมาตรการป้องกันตัวไว้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ acnews, ฐานเศรษฐกิจ, สำนักข่าวไทย

-กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ แนะนำปฏิบัติป้องกันการแพร่เชื้อโรค Covid-19 ในสถานดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง ต้องคัดกรอง สวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง งดกอดหอม เข้าเยี่ยมได้ครั้งละ 1 คน/ไม่เกิน 30 นาที ผู้สูงอายุเข้าใหม่ ต้องมีผลตรวจโรค Covid-19 แยกห้องติดตามอาการ 14 วัน ก่อนย้ายเข้าที่พักในพื้นที่ปกติ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus

-กรมควบคุมโรค รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น ชุด PPE หน้ากากอนามัย ถุงมือยาง Face Shield และแอลกอฮอล์เจล 70% จากบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ, 77 kaoded, กรมประชาสัมพันธ์

-นพ.สสจ.ชุมพร และรศ.ผอ.รพ.ท่าแซะ พร้อมด้วยแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ร่วมกันส่งตัวผู้ป่วยโควิด-19 รายสุดท้ายของ จ.ชุมพร กลับบ้าน เป็นหญิง อายุ 48 ปี อาชีพรับจ้างทั่วไป ตรวจพบติดเชื้อโควิด-19 เมื่อ 22 เม.ย. 2563 และเข้ารับการรักษาที่รพ.ท่าแซะรวม 58 วัน ด้านผู้ป่วยเผยเครียดจนท้อ แต่ได้แพทย์ พยาบาลคอยปลอบใจจนฮึดสู้และหายดี

นายสายันต์ สุทธานินทร์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 ต.สองพี่น้อง กล่าวว่า ชาวบ้านในชุมชนทุกคนเป็นห่วงมาก หลังทราบข่าวว่าผู้ป่วยหายแล้ว ตนพร้อมชาวบ้านและ อสม.จึงเดินทางมารับกลับชุมชน โดยไม่มีใครรังเกียจ

สื่อที่นำเสนอ: เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์, ผู้จัดการ, สยามรัฐ

-ผวจ.กาญจนบุรี เปิดห้องปฏิบัติการอณูชีวโมเลกุล ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่รพ.พหลพลพยุหเสนา รายงานผลตรวจได้ใน 24 ชั่วโมง เป็นแห่งแรกของ จ.กาญจนบุรี

มาตรการ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ผจก.รายวัน, ข่าวสด, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, บ้านเมือง, ผจก.รายวัน, ไทยโพสต์, โพสต์ทูเดย์, คมชัดลึก, สยามรัฐ, แนวหน้า, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, ฐานเศรษฐกิจ, สำนักข่าวอิศรา, siamspport, innnews, newtv, mthai, bbc, acnews, js100, 77 kaoded, nationtv, prachachat, sanook, mcot, thaipbs, bangkokbiznews, thestandard, workpointnews, reuters, thaiquote, thailandplus, thebangkokinsight, thansetthakij) ทวีช่อง 5

-นพ.ทวีศิลป์ วิทยุโยธิน โฆษก ศบค. แถลงว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 5 ราย ทั้งหมดอยู่ใน State Quarantine โดยมีผู้ติดเชื้อสะสม 3,146 ราย รักษา

ประเด็นข่าว

หายเพิ่ม 11 ราย รวมสะสม 3,008 ราย ผู้เสียชีวิตยัง 58 รายเท่าเดิม รักษาอยู่ในรพ. 80 ราย สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่เป็นนักศึกษาไทยกลับจากซาอุดีอาระเบีย อายุระหว่าง 13-26 ปี เข้าประเทศวันที่ 12 มิ.ย. 2563 และตรวจพบเชื้อวันที่ 16 มิ.ย. ทุกรายไม่มีอาการ ทั้งนี้ มีคนไทยเดินทางกลับจากเมืองเจดดาห์ ซาอุดีอาระเบีย วันที่ 12 มิ.ย. 195 คน ตรวจหาเชื้อ 3 ครั้ง ในวันที่ 13 มิ.ย. พบ 5 ราย วันที่ 18 มิ.ย. พบ 5 ราย และวันที่ 19 มิ.ย. พบอีก 5 ราย รวม 15 ราย โดยคนไทยกลับจากซาอุดีอาระเบีย 274 ราย พบผู้ติดเชื้อในสถานกักกัน 33 ราย อัตราป่วยร้อยละ 10.22 คิดเป็นอันดับ 2 รองจากคูเวต อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังอยู่ในช่วงการทำภารกิจรวมไทย สร้างชาติ โดยการสวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยทุกวัน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-คนไทยที่ตกค้างในไต้หวัน แคนาดา เมียนมา สิงคโปร์ เกาหลีใต้ รวมประมาณ 500 คนกลับมาถึงไทย พบมีไข้ 4 คน ถูกนำส่งรพ.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์(เดลินิวส์, ไทยรัฐ, มติชน, ประชาชาติธุรกิจ, tnthailand, กรมประชาสัมพันธ์, สำนักข่าวไทย, เส้นทางเศรษฐี, thestandard, thailandplus)

-กรมประมง ยืนยัน สินค้าสัตว์น้ำของไทยไร้การปนเปื้อนของเชื้อไวรัสโควิด-19 เนื่องจากมีระบบการควบคุมตรวจสอบด้านสุขอนามัยและประเทศไทยไม่ได้นำเข้าปลาแชลมอนจากจีนเพื่อบริโภคในลักษณะปลาดิบ แต่ส่วนใหญ่นำเข้าเพื่อแปรรูปและส่งออก โดยผ่านกระบวนการผลิตที่มีการควบคุมตามมาตรฐานสากล ส่วนสินค้าที่จำหน่ายในตลาดสดมีการสุ่มตรวจอย่างสม่ำเสมอโดยสธ.และมท. จึงมั่นใจได้ว่าสินค้าสัตว์น้ำสดและอาหารที่แปรรูปเป็นไปตามมาตรฐานสุขอนามัยที่ดีและปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สำนักข่าวไทย, acnews

-ขนส่งทางบกฯ เตรียมเชิญผู้ประกอบการรถโดยสาร หรือผ่อนคลายมาตรการ "มาด้วยกันนั่งติดกันได้" เช่นเดียวกับระบบขนส่งอื่นๆ ขณะที่มาตรการป้องกันโควิด-19 ยังคงเข้ม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-กรมบัญชีกลางเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน สำหรับผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวข้าราชการที่เสี่ยงหรือติดเชื้อโควิด-19 ให้สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลที่สถานพยาบาลเอกชนได้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สำนักข่าวไทย

-สสส. ร่วมกับ ศศก.-SAB สำรวจพฤติกรรมประชาชนใช้สารเสพติดช่วงโควิด-19 พบนักเสพติดลง เคอร์ฟิวช่วยสกัดการซื้อขายลำบากและคนไทยดูแลสุขภาพมากขึ้น โดยดื่มแอลกอฮอล์ลดลง 56.4% สูบบุหรี่ลดลง 28.1% และรัฐออกมาตรการหนุนคนรักสุขภาพในช่วงคนถอยห่างจากสารมอมเมา

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

-ศบค.ททม. เผย กรุงเทพฯ ปลอดภัยโควิด-19 ต่อเนื่องเป็นวันที่ 29 ส่วนผลตรวจเชื้อไวรัสโควิด-19 ในน้ำลาย 15,062 ราย คิดเป็นร้อยละ 99.03 ผลการตรวจไม่พบเชื้อ 10,975 ราย อยู่ระหว่างรอผลการตรวจเชื้อ 4,087 ราย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์

-ททม. ขอความร่วมมือประชาชนทั้งหน้ากานามัยที่ใช้แล้วอย่างถูกวิธีและนำไปทิ้งในสถานที่ที่จัดเตรียมไว้ ป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 หรือเชื้อโรคอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด, เดลินิวส์) เว็บไซต์(ผู้จัดการ, บ้านเมือง, workpointtoday)

-ปลัดฯ ททม. ตรวจความพร้อมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ก่อนเปิดศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ย้ำครูเตือนเด็กหมั่นล้างมือ เว้นระยะห่าง ใส่หน้ากาก และขอให้ผู้ปกครองส่งบุตรหลานด้านหน้าศูนย์ฯ

สื่อที่นำเสนอ : กรมประชาสัมพันธ์

-ศูนย์ Local Quarantine อ.เบตง จ.ยะลา ส่งตัวคนไทยกลับ 6 คน หลังสังเกตอาการครบ 14 วัน ไม่มีผู้ติดเชื้อ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, จส.100

-ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม เปิดเผยแพร่กรณีการโพสต์ข้อความเกี่ยวกับงานวิจัยพีชกระท่อมยับยั้งเชื้อโควิด-19 ได้ ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับกรมควบคุมโรค พบว่าเป็นข้อมูลเท็จ

สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, ข่าวสด, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, มติชน, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแอฟซิปิค, โพสต์ทูเดย์, แนวหน้า, สำนักข่าวอิสรာ, MCOT, ฐานเศรษฐกิจ, tnthailand, thaiquote, New18, newtv, Nationtv, กรมประชาสัมพันธ์, Mthai, sanook, Xinhua, workpointtoday)

-WHO เตือน หลายประเทศในยุโรปยังมีความเสี่ยงสูงที่จะเผชิญกับการระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ แม้ยอดผู้ป่วยในบางประเทศเริ่มลดลง

-งานวิจัยอังกฤษ ชี้ ชาวเอเชีย-พิวส์ เสี่ยงเสียชีวิตจากโควิด-19 สูงกว่าคนผิวขาว 50% เหตุพันธุกรรมกลุ่มคน BAME อ่อนไหวต่อไวรัส

-นักวิจัยในอิตาลี ชี้ เชื้อโควิด-19 เข้ามาในอิตาลีตั้งแต่ ธ.ค. 2562 หลังผลการตรวจน้ำเสียในเมืองมิลานและตูริน เจอเชื้อไวรัสโคโรนาปนเปื้อนขณะที่ทางการพบผู้ป่วยรายแรกเดือน ก.พ. 2563

-จีน ควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ในกรุงปักกิ่งได้แล้ว คาดว่าผู้ป่วยรายใหม่จะเริ่มลดลงในอีกไม่กี่วัน

-อินเดีย ทั่วโลกกังวลว่าอินเดียจะเป็นจุดระบาดเชื้อโควิด-19 ในภูมิภาคเอเชียใต้ เนื่องจากพบผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงถึง 12,881 ราย ผู้ติดเชื้อรวมกว่า 3.8 แสนคน โดยเมืองมุมไบมีผู้ติดเชื้อกว่าแสนรายแล้ว ขณะที่ระบบสาธารณสุขอินเดียกำลังเข้าขั้นวิกฤต รพ.ตามเมืองใหญ่เริ่มปฏิเสธคนไข้ติดเชื้อ

ประเด็นข่าว

ไวรัสโคโรนา เนื่องจากผู้ป่วยล้นรพ.

- บราซิล ยืนยันว่าหัวหน้าชนเผ่าพื้นเมือง "คายาโป" เสียชีวิตแล้ว หลังจากป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19
- ญี่ปุ่น กรุงโตเกียวยกเลิกมาตรการควบคุมการเปิด/ปิดธุรกิจทุกประเภท หลังการแพร่ระบาดดีขึ้น พร้อมนำร่องทดสอบการใช้งานแอปฯ COCOA เพื่อแจ้งเตือนประชาชน หากเคยมีการสัมผัสหรือใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโควิด-19
- บังกลาเทศ พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม 3,803 ราย ผู้ป่วยสะสมเกิน 100,000 ราย และมีผู้เสียชีวิตรวม 1,343 ราย
- เวียดนาม เตรียมผ่อนปรนข้อจำกัดการเดินทางเข้าประเทศกับผู้ที่เดินทางมาจากจีน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น ผู้เดินทางเข้าในเวียดนาม ต้องกักตัวเป็นเวลา 14 วัน เมื่อเดินทางมาถึง และปฏิบัติตามมาตรการของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด
- เกาหลีใต้ เผย การเดินทางที่เพิ่มขึ้นในช่วงวันหยุดฤดูร้อนอาจทำให้ผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นในเกาหลีใต้ ขณะเดียวกัน การนั่งรับประทานอาหารตามร้านอาหารจัดอยู่ในกลุ่มกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19
- เมียนมา ผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็น 263 ราย หลังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เป็นเด็กสาว 17 ปี จากรัฐยะไข่ เดินทางกลับจากบังกลาเทศ
- รัสเซีย มีบุคลากรทางการแพทย์ราว 489 ราย เสียชีวิตจากโรคโควิด-19
- สหรัฐฯ ผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนีย มีคำสั่งให้ชาวบ้านสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน
- แคนาดา ยอดผู้ติดเชื้อเกิน 1 แสนราย เสียชีวิตกว่า 8 พันราย
- สิงคโปร์ จ่อขยายวงตรวจโควิด-19 โดยผู้ติดเชื้อทางเดินหายใจอายุ 45 ปีขึ้นไป
- สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อสะสม 8,606,817 ราย ผู้เสียชีวิต 456,939 ราย รักษาหายแล้ว 4,557,377 ราย

บทความ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด มติชน

-แฟนเพจ CARE คิด เคลื่อน ไทย เผยแพร่บทความซึ่งถอดมาจากคำพูดของ นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี ระบุว่า ขณะนี้มีผู้ป่วยโควิด (17 มิ.ย.) 3,135 คน เสียชีวิต 58 คน รักษาในรพ. 58 คน และมีคนที่มีอาการรุนแรงเพียง 1 คน หากใช้ค่ารักษาพยาบาลต่อคน 1 ล้านบาท 3,000 คนก็ประมาณ 3,000 ล้านบาท ซึ่งการใช้เงิน 3,000 ล้านบาทในการรักษาพยาบาล และ 3,000 ล้านบาท สำหรับหาผู้ป่วยโควิด รวมแล้วไม่เกิน 10,000 ล้านบาท แต่จะได้เศรษฐกิจจากการท่องเที่ยว 20% ของ GDP ในแต่ละเดือน ปัญหาสำคัญคือ ความกลัว แต่ประเทศโปรตุเกส ซึ่งมีผู้ป่วยใหม่เป็นร้อยคน กลับเปิดรับนักท่องเที่ยวโดยไม่มีเงื่อนไขในการกักตัว 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. และผ่านมา 17 วัน ไม่มีการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยอย่างมีนัยยะสำคัญ สิ่งที่เราต้องทำวันนี้คือ ต้องเลิกกลัว และหาทางออกใหม่ๆ

สื่อที่นำเสนอ : กรุงเทพธุรกิจ บทบรรณาธิการ

-ประเทศไทยควบคุมโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่องจนสามารถคลี่คลายกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้เกือบทั้งหมด แต่เรากำลังทำกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจท่ามกลางประเทศที่ยังไม่ปลดล็อก 100% ดังนั้น ควรมีวินัย ควบคุมการแพร่ระบาดให้ได้อย่างต่อเนื่อง มาตรการป้องกันเพื่อสกัดการแพร่เชื้อยังคงเป็นสิ่งที่คุณคนทุกกลุ่ม ในประเทศนี้ต้องคำนึงถึงเป็นอันดับหนึ่ง

บรรจุลูกจ้างสธ.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์hfocus

-สหพันธ์แบบคอปพิค สธ. ซึ่งเป็นบุคลากรสายสนับสนุน ทั้งพนักงานเวรเปล พนักงานเวชสถิติ นักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ นักโภชนาการ ฯลฯ ประมาณ 20 คน เดินทางมายังสธ.เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ด้วยการถ่ายรูปหน้ากระทรวงฯ ก่อนเดินทางไปชี้แจงก.พ.ขอความเป็นธรรม โดยมีข้อเรียกร้องดังนี้ 1.ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างชั่วคราว ที่มีวุฒิสายสนับสนุนบริการ ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 ขออนุมัติบรรจุเป็นข้าราชการในตำแหน่งที่เลื่อนจากการบรรจุครั้งนี้ 2.พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างชั่วคราวที่ไม่มีวุฒิสายสนับสนุนบริการ ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 ขออนุมัติบรรจุเป็นลูกจ้างประจำ 3.ขอให้เลื่อนนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รพช. เป็นนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษทุกระดับ 4.ขอให้เลื่อนระดับเจ้าพนักงานสายสนับสนุนบริการ ประเภททั่วไป เช่น เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานพัสดุ เจ้าพนักงานเวชสถิติ เจ้าพนักงานธุรการ นายช่างฯลฯ เป็นระดับอาวุโส 5.ขอให้เลื่อนระดับผอ.ด้านบริหารรพช./รพท. จากนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ให้เป็นระดับเชี่ยวชาญ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์, ไทยรัฐ) เว็บไซต์(กรุงเทพธุรกิจ, มติชน, ไทยโพสต์, คมชัดลึก, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, ฐานเศรษฐกิจ, เส้นทางเศรษฐกิจ, ศูนย์ข่าวแชนนัล, สำนักข่าวไทย, จส.100, acnews, thailandplus, tnnthailand, thebangkokinsight, innnews, workpointtoday, kapook)

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เป็นประธานการประชุม อภพ. สธ. เพื่อพิจารณาการบรรจุข้าราชการใหม่ตามมติกรม. ก.พ. และ คปร. กำหนด ให้กับบุคลากรปฏิบัติหน้าที่หน้างานและสนับสนุนการปฏิบัติงานโควิด 19 โดยบรรจุรอบแรกวันที่ 29 มิ.ย. 2563 และจะทยอยบรรจุให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานรพ. และรพ.สต.ต่อไปในเดือนก.ย. 2563 ได้มอบกองบริหารทรัพยากรบุคคล สื่อสารทำความเข้าใจกับบุคลากรว่าการจัดสรรเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ. และคปร. กำหนด และมอบให้อธิบดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ทุกเขตสุขภาพ กำกับติดตามการจัดสรรให้มีความเป็นธรรม เนื่องจากตำแหน่งที่ได้รับครั้งนี้ เป็นกรณีพิเศษจากการต่อสู้สถานการณ์โรคโควิด 19 ส่วนบุคลากรที่ยังไม่ได้รับการบรรจุจะหารือกับ ก.พ.และคปร. พิจารณาหาแนวทางที่เหมาะสมต่อไป

ย้าย ผอ.รพ.ขอนแก่น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์(มติชน, ผู้จัดการ, บ้านเมือง, เดลินิวส์, newtv.)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. เรียก นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผอ.รพ.ขอนแก่น เข้าพบ โดยย้ำว่าอย่าคิดว่าไม่ได้รับความเป็น

ประเด็นข่าว

ธรรม ยืนยันว่าคณะกรรมการสอบสวนวินัยฯ ที่ปลัด สธ. แต่งตั้ง มีความเป็นธรรม และได้ฝากให้ นพ.ชาญชัย ไปแจ้งกับพรรคพวกว่า จะให้ความเป็นธรรมแน่นอน ขอให้ตั้งใจทำงานบริการประชาชน ไม่ต้องกลางานเพื่อมาให้กำลังใจเพราะจะเสียค่าใช้จ่ายและเสียการบริการประชาชน ส่วนบุคลากรทางการแพทย์รวมใจกันการแต่งชุดดำสามารถทำได้ แต่ขอให้ไม่ให้บริการประชาชนเสียหาย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ

- นพ.ชาญชัย กล่าวว่า รมว.สธ.ได้ให้ความมั่นใจจะให้ความยุติธรรม ส่วนตนยังต้องปฏิบัติราชการที่ สธ.เพื่อรอกรรมการสอบสวน ซึ่งปลัด สธ. ตั้ง นพ.พิทักษ์พล บุญยามลิก ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตฯ 11 เป็นประธานกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง สำหรับแนวคิดที่จะร้องต่อศาลปกครองกำลังศึกษารายละเอียด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์, ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์(เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, มติชน, ผู้จัดการ)

-กรณี นพ.ชาญชัย ทำหนังสือถึง รมว.สธ. เพื่อร้องเรียนและขอให้ดำเนินการทางวินัยกับ ปลัด สธ. ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เลือกปฏิบัติและใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ เนื่องจากอ้างเหตุว่ามีพฤติกรรมฉ้อราษฎร์บังหลวงรับเงินบริษัทยา 5% ซึ่งตั้งแต่เดือน เม.ย. - ต.ค. 2561 ยังมีการรับเงินจากบริษัทยา แต่ปลัด สธ. ไม่ตรวจสอบและดำเนินการทางวินัยกับ นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกุลเกียรติ ซึ่งเข้าปฏิบัติหน้าที่ผอ.รพ.ขอนแก่น ระหว่างวันที่ 5-24 ต.ค. 2561 นั้น ล่าสุด รมว.สธ.ได้ลงนามในหนังสือร้องเรียนดังกล่าว แจ้งให้ปลัด สธ.ชี้แจงข้อเท็จจริงและเหตุผลที่ไม่มีการตรวจสอบและดำเนินการทางวินัยกับ นพ.เกรียงศักดิ์ ภายใน 15 วัน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์, สยามรัฐ, innnews

-บุคลากรทางการแพทย์ รพ.ขอนแก่นกว่า 400 คน พร้อมใจกันสวมชุดดำชูป้ายข้อความ "#save ธรรมภิบาล รพ.ขอนแก่น , #save คนดีต้องมีที่ยืน ขอคนดีกลับมา" และทำสติ๊กเกอร์ติดรถยนต์เพื่อเรียกร้องให้ นพ.ชาญชัย จันทรรวงชัยกุล ผอ.รพ.ขอนแก่น กลับมาปฏิบัติหน้าที่ที่รพ.ขอนแก่น ตามเดิม

พญ.กนกวรรณ ศรีรักษา ประธานองค์กรแพทย์ รพ.ขอนแก่น กล่าวว่า จากทำการให้สัมภาษณ์ของรมว.สธ. รู้สึกไม่มั่นใจว่าจะได้รับความเป็นธรรม และหนังสือที่ไปยื่นกับสำนักนายกฯ ทราบว่าสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้ส่งไปให้สธ.พิจารณา ทำให้เรื่องไม่คืบหน้า จึงอาจจะเข้าไปยื่นหนังสือถึงนายกฯ โดยตรง และขณะนี้รักษาการ ผอ.รพ.ขอนแก่นยังเป็น นพ.เกรียงศักดิ์ เพราะคำสั่งยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง ส่วนการทำงานดูแลคนไข้ตามปกติ ไม่มีปัญหาใดๆ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก

-กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ ร้อยแก่นสารสินธุ์ นำโดย นายสุวิทย์ อัมพวา เครือข่ายผู้ป่วยเรื้อรัง จ.กาฬสินธุ์ อ่านแถลงการณ์ระบุว่า กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพในพื้นที่กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด เป็นกลุ่มที่เกี่ยวเนื่องกับระบบหลักประกันสุขภาพ ได้ติดตามความเคลื่อนไหวกรณีการย้ายผอ.รพ.ขอนแก่น และการเคลื่อนไหวของแพทย์และบุคลากรในรพ. มีความกังวลว่าจะเกิดความแตกแยก ส่งผลต่อความศรัทธาของผู้ใช้บริการ หวังว่าความขัดแย้งจะไม่บานปลายกระทบต่อระบบหลักประกันสุขภาพ ขอเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรในวงการสาธารณสุขทุกคน

บทความ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สำนักข่าวอิศรา

-กล่าวถึงความจำเป็นของเงินสวัสดิการรพ. ที่มาจากส่วนลดยา 5% จนเป็นวัฒนธรรมการเรียกรับผลประโยชน์ในวงการสาธารณสุขของไทย จนถึงทุกวันนี้

ลดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ bltbangkok

-นพ.สำเร็จ แหียงกระโทก ผู้ช่วยรมว.สธ. กล่าวว่า นับตั้งแต่การประชุมนานาชาติ International Conference on Population and Development (ICPD) เมื่อ 25 ปีที่แล้ว ประเทศไทยมีความมุ่งมั่นในการดำเนินการตามกรอบ ICPD โดยแนวทางหลัก 3 ประการ คือ 1.ประชากรทุกคนสามารถเข้าถึงการบริการสุขภาพที่จำเป็นขั้นพื้นฐาน รวมถึงการบริการทางอนามัยการเจริญพันธุ์โดยปราศจากอุปสรรคด้านการเงิน 2.มีการดำเนินงานร่วมกันตามกลไกระดับชาติ เพื่อให้สามารถเข้าถึงบริการตามหลักสิทธิมนุษยชน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงจากอคติทางเพศ โดยการสร้างศักยภาพให้กับวัยรุ่นหญิงผ่านการศึกษาย่างต่อเนื่อง ภายใต้ พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นฯ และลดการคลอดในวัยรุ่นให้เหลือ 25 คนต่อการเกิด 1,000 คน ภายในปี 2579 3.ดำเนินการตามแนวทางการพัฒนาตลอดช่วงชีวิต เพื่อสร้างวิถีชีวิตที่เข้มแข็ง ทำให้ผู้สูงวัยและประชากรวัยแรงงานเป็นทรัพยากรและทุนมนุษย์ในการร่วมพัฒนาประเทศอย่างมีส่วนร่วม

จับคลินิกจัดฟันเถื่อน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, ntiontv, innnews, sanook

-บก.ปคบ. ร่วมกับ นพ.นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นพ.สสจ.นครราชสีมา ตรวจสอบคลินิกจัดฟันเถื่อน ใน อ.เมือง จ.นครราชสีมา หลังได้รับร้องเรียนว่าลักลอบเปิดเป็นคลินิกจัดฟันให้กับกลุ่มวัยรุ่นอย่างผิดกฎหมาย ตรวจสอบพบคลินิกไม่ได้รับอนุญาต น.ส.เอ (นามสมมุติ) อายุ 17 ปี รับว่าเป็นผู้ดูแลและจัดฟันให้กับลูกค้าที่มาขอใช้บริการประมาณ 6 เดือน โฆษณาผ่านเพจเฟซบุ๊กชื่อ "รับจัดฟันแพชั่น ดัดฟันแพชั่น โคราช" ค่าบริการครั้งละ 600-1,000 บาท จึงนำส่งพนักงานสอบสวนดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

เตือนอย่าใช้ผลิตภัณฑ์เบต้าแคล

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, thailandplus, สำนักข่าวไทย

-ภญ.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการ อย. เปิดเผยว่า ได้รับเรื่องร้องเรียนให้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์เบต้าแคล โฆษณาว่าช่วยลดความเสี่ยงของการเป็นโรคข้อ

ประเด็นข่าว

อ๊กเสบ ข้อเสื่อม กระดูกพรุน ซ่อมแซมเนื้อเยื่อตามข้อต่างๆ ตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าผลิตภัณฑ์เคยได้รับเลขสารบบอาหาร และผู้รับอนุญาตคือ บ. พี.พี. เนเจอร์ แคร่ จก. ตั้งอยู่ ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ปัจจุบันเลขสารบบอาหารดังกล่าวถูกยกเลิกแล้ว จึงขอเตือนผู้บริโภคให้ระมัดระวังในการซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าว อย.ได้ประสาน สสจ.ทุกแห่งตรวจสอบการจำหน่ายตามท้องตลาด พร้อมทั้งเฝ้าระวังการโฆษณาจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวทางสื่อต่างๆ เพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดต่อไป

โฆษณาเครื่องต้มแอลกอฮอล์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจ

-นพ.นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผอ.สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องต้มแอลกอฮอล์ เปิดเผยว่า ในช่วง 1-2 เดือนที่ผ่านมา มีกลุ่มผู้ประกอบการเหล่าเบียร์จำนวนหนึ่งโฆษณาและขายสินค้าผ่านสื่อออนไลน์มากขึ้น ขณะนี้กำลังหารือกันว่าจะออกกฎเพื่อห้ามการขายเหล่าเบียร์ในช่องทางออนไลน์ โดยหลักการเบื้องต้นจะห้ามเฉพาะการขายจากผู้จำหน่ายถึงผู้บริโภค ไม่ห้ามระหว่างผู้จำหน่ายกับผู้จำหน่าย แต่จะมีข้อยกเว้นในบางกรณี เช่น ทางร้านมีระบบการส่งอาหารเครื่องต้มแบบออนไลน์ ซึ่งต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งและต้องดูว่าระดับนโยบายจะเห็นชอบด้วยหรือไม่ จะเสนอในการประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องต้มแอลกอฮอล์วันที่ 22 มิ.ย.นี้ หากเห็นชอบจะเสนอคณะกรรมการนโยบายเครื่องต้มแอลกอฮอล์แห่งชาติพิจารณาต่อไป

มติสมัชชาสุขภาพ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์บ้านเมือง, thailandplus

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รมว.สธ. เป็นประธานประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คมส.) โดยมีวาระสำคัญคือ การพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้ คมส. 2 ชุด ประกอบด้วย 1. คณะอนุกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์และสาธารณสุข มี นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ เป็นประธาน 2. คณะอนุกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้องกับความสุขภาพสังคมและสุขภาวะ มี นางทิพย์รัตน์ นพดลารมย์ เป็นประธาน

แนววิธีใช้ดวงตาช่วงเรียนออนไลน์

สื่อที่นำเสนอ : สำนักข่าวไทย

-นพ.วีรุฒิ อิมสารัญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า การเรียนผ่านออนไลน์ต้องใช้เวลากับหน้าจอเป็นเวลานาน อาจมีผลให้เกิดอาการแสบตา ตาแห้ง ปวดตา แนววิธีนอมดวงตา อาทิ กระจับตาให้บ่อย ใช้น้ำตาเทียม พักสายตาทุกครั้งชั่วโมง มองไกลๆ หลับตา พักการทำงานทุก 1-2 ชม. และใช้แผ่นกรองแสงจากหน้าจอหรือใส่แว่นกรองแสง ปรับแสงหน้าจอให้พอเหมาะ ไม่สว่างเกินไป

ความคืบหน้าคดีแม่วางยาลูก

สื่อที่นำเสนอ : มติชน, มติชนออนไลน์

-ตำรวจกองบังคับการปราบปราม ได้รับรายงานผลการตรวจพิสูจน์สารเคมี 14 ชนิด ที่ยึดจากบ้านพักของ น.ส.นิษฐา วงวาล หรือแม่ปุก ผู้ต้องหาวางยาลูกเพื่อรับเงินบริจาค พบว่าเป็นยารักษาโรคทั่วไปของเด็ก ไม่ใช่สารเคมีชนิดเบสที่มีฤทธิ์กัดกร่อนเหมือนอีกชนิดหนึ่งที่พบ และผลการตรวจวินิจฉัยของแพทย์ระหว่างถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำ พบว่าไม่มีอาการผิดปกติทางจิต เจ้าหน้าที่ยังต้องเก็บรายละเอียดประกอบสำนวนเพิ่มเติม ยืนยันว่ามีหลักฐานแน่นหนาที่ทำให้ข้อสันนิษฐานว่าการกระทำของผู้ต้องหาผู้นั้นมีมูลผิดจริง

ไฟไหม้ศูนย์แพทย์ชุมชน รพ.สาขา 2 บุรีรัมย์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์โพสทูเดย์, แนวหน้า, บ้านเมือง, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, ข่าวสด

-เกิดเหตุไฟไหม้ศูนย์แพทย์ชุมชน รพ.สาขา 2 เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ห้องตรวจภายใน เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับบันทึกข้อมูล รวมถึงเอกสารของผู้ป่วยที่มารับบริการ เวชภัณฑ์ยา และผ้าเพดานบริเวณชั้น 2 ถูกไฟไหม้เสียหายเกือบทั้งหมด ด้านนายกมล เรืองสุขศรีวงษ์ นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ ระบุ สาเหตุคาดว่าน่าจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร

รวบผู้ต้องหาโพสต์ข่าวปลอม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ

-ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ก.ดิจิทัลฯ และสำนักงาน กสทช. แฉผลปฏิบัติการปราบปรามผู้โพสต์ข่าวปลอม ตั้งแต่ 8-19 มิ.ย. 2563 จำนวน 9 ราย หนึ่งในนั้นคือเจ้าของเพจ "บุญเต็ม สายเขียว" ซึ่งเป็นเพจเกี่ยวกับเรื่องกัญชา มีผู้ติดตามมากกว่า 2 แสนคน โดยโพสต์ประเด็นน้ำมันกัญชาป้องกันโควิด-19 สารภาพว่าต้องการเพิ่มยอดขาย จึงขอเตือนประชาชนที่จะโพสต์ข้อมูลข่าวสาร อาจเข้าข่ายเป็นการกระทำความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ และพ.ร.ก.ฉุกเฉิน มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หรือจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ภูเก็ตของบฯ ทำศูนย์บริการทางการแพทย์นานาชาติ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ

-จ.ภูเก็ต เสนอขอของบเงินกู้ฟื้นฟูเศรษฐกิจ 4 แสนล้านบาทจากรัฐบาล ทำโครงการ "ศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขระดับนานาชาติ" ส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านสุขภาพ รองรับโรคอุบัติใหม่ วงเงินกว่า 2,400 ล้านบาท